



...PP&P...
Excellence
แผนงานที่ 4

หน่วยงานหลัก: กรมอนามัย

หน่วยงานร่วม:

แผนงาน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot zone)

กลุ่มเป้าหมาย/ตัวชี้วัด เป้าหมาย : โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
KPI : โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ 20 โดยมีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

สถานการณ์ ปี 2560 : ร้อยละ 90 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับพื้นฐานขึ้นไป

มาตรการ 1 สร้างกระบวนการพัฒนา 2 พัฒนาระบบให้ยั่งยืน

กิจกรรมหลัก	โรงพยาบาล	1.ประกาศนโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 2.ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน 3. สื่อสาร ขับเคลื่อนและพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital อย่างมีส่วนร่วม 4. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ/แนวทางการดำเนินกิจกรรม GREEN& CLEAN Hospital 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำกับติดตามทบทวนผลการดำเนินงาน ประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 6. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม GREEN 7. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ผู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เกิด GREEN Community	โรงพยาบาล	1. มีระบบการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน การประเมินผลความพึงพอใจผู้มารับบริการและวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2. พัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในโรงพยาบาล 3. บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน
	จังหวัด	1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อจัดกลุ่มวางแผนการพัฒนาระดับ 2. จัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital เพื่อให้การสนับสนุน 3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพร้อมกัน 4. สนับสนุนองค์ความรู้ และให้คำปรึกษาแก่โรงพยาบาล 5. จัดทีมตรวจประเมิน และลงพื้นที่ตรวจประเมิน	จังหวัด	1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 2. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ระหว่างโรงพยาบาล 3. เชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา GREEN Hospital ผู้ชุมชน เพื่อให้เกิด GREEN Community
	เขต	1. จัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมระดับเขตสุขภาพ จังหวัด เพื่อและจัดทำแผนการสนับสนุน 2. สร้างภาคีเครือข่ายและกลไกการบริหารจัดการเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลร่วมกัน 3. จัดทีมสุ่มประเมิน และทีมเยี่ยมเสริมพลังเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและให้การสนับสนุนการพัฒนาเชิงคุณภาพ 4. กำกับติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพ	เขต	1. บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง 2. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ผ่าน Best practices 3. พัฒนากลไกการสนับสนุน และการกำกับติดตาม
	กระทรวง	1. จัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ เขตสุขภาพ จังหวัดและจัดทำแผนการสนับสนุน 2. สื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ GREEN&CLEAN Hospital สร้างการรับรู้การสื่อสารสาธารณะ เช่น Template ป้ายประชาสัมพันธ์ 3. พัฒนากลไกการบริหารจัดการเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลร่วมกัน 4. จัดทีมเยี่ยมเสริมพลังเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและให้การสนับสนุน	กระทรวง	1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำแผนบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. พัฒนากลไกการสนับสนุน และการกำกับติดตาม

ระดับความสำเร็จ	ไตรมาส 1 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 90	ไตรมาส 2 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 95 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้น ร้อยละ 50	ไตรมาส 3 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 100	ไตรมาส 4 1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ 20 2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
-----------------	--	---	---	--